



ข่าวสาร

ศรีพิบูล



งานประสาส์มพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๑๕๖ หมู่ ๕
ต.พลาญชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร/แฟกซ์ ๐๕๕-๒๖๗๑๐๘ <http://www.psr.u.ac.th>

ฉบับที่ ๑๗๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

สว.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม “บรรณารักษ์ห้องสมุดกับการส่งเสริมการอ่าน”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ทราบว่า สว.จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง บรรณารักษ์ห้องสมุดกับการส่งเสริมการอ่าน ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยได้รับเกียรติจากคุณสุเทพ กิตติสุนทร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน ซึ่งกิจกรรมภายในการอบรมประกอบด้วย การบรรยายและฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านมากมาย อาทิ การทำหนังสือจากปลายนิ้ว POP-UP ทรงต่างๆ วงล้อแกนใน-นอก การวาดภาพประกอบคำบรรยาย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ์ ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด และประชาชนทั่วไป ได้มีมุมมองในมิติใหม่ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดที่ตนรับผิดชอบ และสามารถนำไปปรับใช้กับงานส่งเสริมการอ่านของตนเองได้

สว.จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ครูบรรณารักษ์ บรรณารักษ์/บุคลากรทางด้านห้องสมุด และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียนอบรมคนละ ๓๐๐ บาท สมัครได้ที่สำนักวิทยบริการฯ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติม <http://library.psr.u.ac.th> หรือสอบถาม โทร.๐-๕๕๒๑-๖๓๘๖ ภายใน ๗๑๐๑ และ ๗๑๐๒ หรือติดต่อ e-mail : jane.kanta@hotmail.com

ขอเชิญ สมาชิก สอพ.สั่งจองตัดเสื้อแจ็กเก็ต
ผศ.นิพันธ์ ประทุมศิริ นายกสโมสรอาจารย์ฯ
แจ้งให้ทราบว่า สอพ.ได้ดำเนินการตัดเสื้อแจ็กเก็ตให้กับสมาชิก เพื่อใช้ในกิจกรรมหรือในโอกาสต่างๆ จึงขอเชิญสมาชิกสั่งจอง พร้อมกับช่วยออกเงินสนับสนุนคนละ ๑๕๐ บาท ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ ก.พ. ๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยทาง **สอพ.จะทำการสั่งตัดเสื้อเท่ากับจำนวนที่สั่งจองเท่านั้น!**
ซึ่งการสั่งจองมีดังนี้ลงชื่อพร้อมระบุขนาดเสื้อ ตามคณะหรือหน่วยงานที่สังกัด / โทรแจ้งชื่อพร้อมกับขนาดเสื้อได้ที่ ๐-๕๕๒๖-๗๐๙๒ ภายใน ๙๒๓๒, ๙๒๓๓ / ส่งรายชื่อพร้อมกับขนาดเสื้อมาที่ e-mail:Umpon_39@hotmail.com / แจ้งชื่อพร้อมกับขนาดเสื้อด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารที่ปวิชนม์ มรพส. สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐-๕๕๒๖-๗๐๙๒ ภายใน ๙๒๓๒, ๙๒๓๓

เนื่องในวันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา (วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ก.พ. ๕๓)
ชมรม IBS รวมพลังสร้างความดี มรพส.
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๓๘ รูป
ในวันนี้ (๒๒ ก.พ.) เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.
ณ บริเวณหน้าหอพักทะเลแก้วนิเวศ
“การสั่งสมบุญ นำความสุขมาให้”

รายงานความเคลื่อนไหวของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อ.ชำนาญ วงศ์วิจิตร : ประธานสภาคณาจารย์ มรพศ.

ในวันนี้ ผมขอนำเสนอบทบรรยายและคำอภิปรายของรองศาสตราจารย์สุภูมิ เฉลยทรัพย์ ในการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในเรื่องการปรับกลยุทธ์เตรียมเข้าสู่ตลาดของการแข่งขันทางการศึกษาในปัจจุบัน รายละเอียดดังนี้

รองศาสตราจารย์สุภูมิ เฉลยทรัพย์

พอมาถึงประเด็นของเราในหัวข้อว่าทิศทางการมหาวิทยาลัยในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันผมเดิมคิดว่ายังยื่นเข้าไปอีกในส่วนหนึ่งจะต้องไม่ต้องมาสัมมนากันบ่อยๆ เมื่อรู้จักมหาวิทยาลัยแล้ว และบอกว่ามหาวิทยาลัยจะอยู่ได้บริหารได้ต้องบริหารคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ย้อนกลับมาคิดหนึ่งคือคีย์เวิร์ดสองคำคือคำว่าเปลี่ยนแปลงกับแข่งขัน ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเห็นชัดเจนเลยคือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศในไทยเปลี่ยนแปลงที่ตระหนักมากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดที่ว่าแน่ๆ ก็โวยมาแล้วเรื่องของเงินสนับสนุนเรื่องของรายได้ที่เข้ามาแม้จะร่ำรวมมหาศาลก็บอกว่าผลกระทบจากแฮมเบอร์เกอร์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี่ที่เป็นแคสสิกอย่างมาก เรื่องของเศรษฐกิจท่านอาจารย์สมบัติ กับสวนดุสิตเข้าไปดิเฟรนในเรื่องของงบประมาณเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านก็พูดได้ชัดเจนว่านี่จำเป็นต้องเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกเป็นวิศวะคลาสและพูดถึงเรื่องงบประมาณต่างๆแต่ละพอสมควรแต่ก็แต่ละในลักษณะที่ว่า เราที่รู้ว่างบประมาณจำกัด กู้เขามาใช้จ่ายพูดง่ายๆ เพราะฉะนั้น ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอันนี้ว่าเป็นโจทย์ต่างๆหนึ่ง เดี่ยวท่านอาจารย์สรจักร ท่านคงจะไขปัญหาได้ว่าที่ท่านต้องเข้าไปเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเอกชนตรงนั้นเรื่องเศรษฐกิจต่างๆที่กระทบมีวิธีการบริหารอย่างไร ในเรื่องของสังคมแน่นอนครับ อธิการบดีก็ต้องไปลงชื่อเรื่องของการคัดค้านการถวายเป็นสังฆมณฑล สังคมแตกแยกออกมามีเหลืองมีแดงต่างๆ มหาวิทยาลัยต่างๆก็ลงบ้างไม่ลงบ้าง สวนดุสิต อธิการไม่ลงเพราะไม่แน่ใจว่าเดี่ยวใครจะมาอีกไม่ว่าเหลืองหรือแดงแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีจุดยืนนั้นก็ยังมีหลายๆแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง มีลงบ้างไม่ลงบ้างไปราชการต่างประเทศ ผู้รักษาการบอกไม่ลงไม่ได้เป็นอธิการบดีตัวจริงประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมมันก็เปลี่ยนแปลงไปครับ เมื่อก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องเอ็นทราน เดี่ยวนี้ทั้งสองท่านก็บอกว่าหลายๆต้นๆ ก็มาเรียน เรียนแล้วก็จบต่างหาก มหาวิทยาลัยมีการเปิดรับโควตาที่เอ็นทรานจริงๆ กลับ สกอ. ไปสมัยที่ผม ท่านอาจารย์สมบัติ ท่านอาจารย์สมหวัง เป็นกรรมการการอุดมศึกษา บอกรายชื่อว่ารับเท่านี้ แต่โครงการพิเศษต่างๆ รับเพียบทุกมหาวิทยาลัย สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ ยังไม่พูดว่าจะผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตัวนี้แหละสำคัญ ประเทศไหนไม่มีประเทศไทยมีแน่นอน กรรมการงบประมาณต้องบอกไปชั่งงบประมาณ เดี่ยวสภาผู้แทน วุฒิสภา แต่ละคนตั้งขึ้นมา เหมือนกับอยากให้เราไปปรับบีบีเห็นไหมครับการเรียนอาจารย์ไม่เป็นไรพวกเราศิษย์เก่าเยอะเป็น สว. อยู่เดี่ยวผ่านตรงนี้ให้เดี่ยวบตรงโน้นบวิจัยไม่พอเดี่ยวจะแปรจากโน้นมาเห็นนี้มาให้ทำเหมือนกับว่าบนนั้นเป็นของตนเองนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเข้ามา เราจะเห็นนโยบายสมัยทักษิณว่าไว้อย่างนี้ สมัยสมชายว่าไว้อย่างนี้ สมัยอภิสิทธิ์ว่าไว้อย่างนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปก็โครงการเดียวกันนั้นแหละเปลี่ยนชื่อหน่อย เดิมโน่น เดิมนี้หน่อย นี่คือการเมืองเข้ามาล้วงลูกแม้อันนี้กระทบมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงที่ดูเดือดร้อนจริงๆ จะบริหารให้พ้นการเปลี่ยนแปลงมีสามอย่าง เมื่อเป็นอย่างนั้นมาพูดถึงการแข่งขัน การแข่งขันนี้เมื่อก่อนแข่งขันกันแบบบ้าเลือดที่เราเรียกว่าเรดโอเชียน ทะเลเดือดเลยเลยจะพูดเลยบางแห่งขึ้นสโลแกน เรียนที่นี่ได้มากกว่าปริญญา ถ้าอยากได้ปริญญาให้เรียนที่โน่นอย่ามาเรียนที่นี่ขึ้นกันหมดหรือแม้กระทั่งจ่ายครบจบแน่ที่นี้ คุณภาพไม่พูด พูดสิ่งต่างๆที่เป็นการ

แข่งขันในลักษณะ ตาต่อตาฟันต่อฟันแบบเสือเหลืองเสือแดงอย่างไรอย่างนั้น ต่อมาเริ่มคิดมหาวิทยาลัยก็เปิดขึ้น ที่นั่งมีอยู่ทั้งหมดปีที่แล้วห้าแสนที่นั่งมีเด็กต้องการเรียนเข้าเรียนสามแสนกว่า อีกแสนกว่ายังว่าง ที่นั่งว่าง มหาวิทยาลัยต่างๆหลายๆแห่งมหาวิทยาลัยเก่า หลายโปรแกรมวิชาต้องปิดเพราะไม่มีเด็กเรียนเพราะเปิดตามศักยภาพของผู้สอนอาจารย์จากตรงนี้ก็เยอะถ้าไม่เปิดแล้วอาจารย์จะทำอะไรแต่ไม่ได้ถามต่อว่าเรียนจบไปแล้วจะช่วยอะไรประเทศชาติ ฉะนั้นประเด็นตรงนี้เป็นยุคการแข่งขันแบบบ้ำเลือดพอต่อมารเริ่มก็ได้เอาบลูโอเขียนคิดว่า สวนคู่สัดกับสวนสุนันทาคิดกันแค่นี้จะเรดโอเขียนกันขนาดไหน จะเดินทางใกล้ไกลเพราะประตูดิดกันจะถามว่าที่ไหนเก่งกว่าที่ไหน มันก็ไม่เก่งกว่ากัน จบมาเห็นหน้าเห็นตากัน กำหนดยุคใกล้เคียงกันแล้วแข่งขันกันตรงนี้เด็กจะเลือกอะไรที่ไหนอย่างไรกันก็มาถึงบลูโอเขียนเริ่มบอกว่า ถ้าจะเรียนอาหารเรียนประถม้วยมาเรียนสวนดุสิต ถ้าจะเรียนวิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์มาเรียนสวนสุนันทา เขาเก่งคนละอย่าง การแข่งขันเริ่มมาถึงบลูโอเขียน บลูโอเขียนยังไม่ทันจางเรดโอเขียนก็ขังแขวงอยู่ ยังแข่งกันบ้ำเลือด คงจำได้ระหว่างศิลปกรรมสวนดุสิต จะเรียนศิลปกรรมสวนสุนันทา จะเรียนนิเทศสวนดุสิตหรือนิเทศสวนสุนันทา เกียงกันอยู่นั้นแหละ พอมีบลูโอเขียนก็มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง อย่างนี้ด้าลอยตัวเพราะเขาไม่ได้สอนปริญญาตรี ความจริงอัตลักษณ์เกิดขึ้นแต่แรก เมื่อก่อนถ้าจะเรียนกฎหมาย นิติศาสตร์ไปธรรมศาสตร์ เรียนเกษตรไปเกษตรศาสตร์ เรียนแพทย์ไปมหิดล ตอนหลังไม่ใช่ ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ผมสนใจที่ท่านอาจารย์สมหวังพูด ถ้าจะสะใจมากกว่านั้นอาจารย์ลองบอกสิว่าเวลาประเมินคณะครุศาสตร์ดีมาก ดีเยี่ยม ราชภัฏที่เคยบอกว่าเป็นมืออาชีพทั้ง 40 ถูกตบหน้าเลยดีมาก ดีที่สุดมีแห่งเดียวในไทยนั่นคือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏที่บอกว่าเป็นมืออาชีพ มือเน่ๆ คืออะไรเราไม่พูด เพราะครูที่สอนมามีมือไม่มีแขนแล้ว ครุศาสตร์ต้องเรา แต่พอเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยหันไปเลยรับนิติศาสตร์ก็เปิด การจัดการเอาทุกอย่าง ครุศาสตร์ได้งบประมาณน้อยที่สุด เขาบอกเด็กไม่เรียนอย่าไปเปิดเลย เปิดก็ไม่ได้กำไร มหาวิทยาลัยราชภัฏเปิดแข่งกับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ไปรอดไหม เปิดนิติศาสตร์ที่สวนดุสิตเปิดนิติศาสตร์ไปแข่งกับธรรมศาสตร์ คิดว่าเด็กจะเรียนไหมนี่คือในยุคบลูโอเขียนเริ่มมาแล้วแต่อัตลักษณ์ทำให้หลวมตัวนะสวนดุสิตก็ว่าแน่ของจีนต้องที่อปสเคด เมื่อเข้ากินคือฟี่เค้กสวนสุนันทาก็อร่อยนะ อัตลักษณ์ทำให้พองตัวคิดว่าตัวเองเก่งมันก็มาถึงไวร์โอเขียนก็เริ่มแล้วแล้วมหาวิทยาลัยให้อะไรกับสังคมเราผลิตอะไรต่างๆ ไปสวนสุนันทา สวนดุสิตมหาวิทยาลัยพืมหาวิทยาลัยน้องอยู่ร่วมกัน มหาวิทยาลัยเพื่อนฝูง เพราะไม่มีใครยอมเป็นที่ป็นน้องใจ อยากเป็นที่อย่างเดียว ตรงนี้ลองทำทำอะไรเพื่อประเทศชาติ เริ่มพูดคุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตมีคุณภาพ มีศักยภาพ นี่คือการแข่งขันเมื่อการเปลี่ยนแปลงบวกการแข่งกันตรงนี้ถ้าจะให้ยั่งยืนต้องคิดถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผมมีตัวเลขให้ดู ก่อนที่จะพูดตรงนี้วันที่ 24-27 มหาวิทยาลัยแบบใดที่ครูบาอาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ต้องการถ้ามหาวิทยาลัยไม่มีเด็ก ไม่มีลูกค้ามาคิดถ้าต้องการแข่งขันแล้วก็อยากจะยั่งยืนฟังตรงนี้นิด ตัวอาจารย์เขาบอกว่าถ้ามีมหาวิทยาลัยยั่งยืนในการสอนอันดับ 1 มีความพร้อมทุกด้านทั้งงบประมาณ สื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่ 35.48 อันดับ 2 มีผู้บริหารที่มีศักยภาพและเข้าใจการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 25.81 พอถึงข้อ 2 ผมถึงบางอ้อเลยทางสภาคณาจารย์ทำไมจัดเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าผู้บริหารไม่ได้เรื่อง 25.81 % อาจารย์อยากได้ทั้งความพร้อมและผู้บริหารที่ดีเต็มศักยภาพ อันดับ 3 เปิดโอกาสให้อาจารย์แสดงความสามารถและรับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง 16.13 % นี่คืออาจารย์ทุกมหาวิทยาลัยที่เราสำรวจมาแล้ว อยากให้เป็นอย่างนี้และเขาจะอยู่ ลองไปถามผู้ปกครองบ้างเพราะผู้ปกครองเป็นคนที่จะจ่ายเงินให้กับลูกหลานได้เรียน มหาวิทยาลัยแบบใดที่ผู้ปกครองอยากให้นบุตรหลานเรียน อันดับ 1 เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ คุณธรรม เป็นคนดีของสังคม 37.25 % อันดับ 2 มีอาจารย์ที่มีคุณภาพมีความเป็นครูอย่างแท้จริงพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับเด็ก 23.53 % เรื่องของคุณภาพที่ผู้ปกครองมองนอกจากนั้น มีหลักสูตรหลากหลายที่ประกอบอาชีพได้จบแล้วมีงานทำ 19.61 ที่นี้มาดูตัวนักเรียนหรือนักศึกษาถ้ามีมหาวิทยาลัยอย่างนี้เขาอยากเรียน อันดับ 1 มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และคณาจารย์ที่มีคุณภาพ

ทางด้านความรู้และวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 27.53% เด็กไม่ต้องการเข้าไปและง่ายนิดเดียว เรียนง่ายจบ ๆ ไม่ใช่ มอง
ตรงนี้ อันดับ 2 มีบรรยากาศที่ดี ร่มรื่น อาคารเรียนห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ 24.64 อันดับ 3 มีความพร้อมทั้งด้าน
สถานที่อุปกรณ์ทางการเรียนการสอนและครูสอน 24.29 % นี่ก็ภาพสะท้อนว่าจะแข่งขันให้ได้อย่างยั่งยืนได้ เอาใจ
อาจารย์ผู้สอนจะได้มีอาจารย์ที่มีคุณภาพ เอาใจผู้ปกครองที่เป็นคนจ่ายเงิน เอาใจผู้เรียนที่จะเรียน อันนี้จะเป็นประเด็นที่
ยั่งยืนและประเด็นสุดท้าย ถ้าถามว่าถ้าแข่งขันกันไปแล้วแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามถ้ายั่งยืนมหาวิทยาลัยต้องเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก การทะยานสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกเป็นการประกาศของแผนของมหาวิทยาลัยแทบทุกประเทศ
แม้กระทั่งอินเดีย นายกรัฐมนตรีประกาศแผน 6 ปีมาเลยตั้งแต่ปี 2007 มาถึงปี 2012 เขาจะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยอินเดีย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกเช่นเดียวกับหลายๆประเทศ ผมยังชื่นชมท่านอาจารย์สมบัติที่ไปพูดคุยกันครั้งที่แล้วในเวที
เดียวกันนี้เขาบอกว่า วัตถุประสงค์ตัวเองจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกนี่คือจัดการว่าตัวเองจะเป็น นี่ก็ขั้นแรก การ
ประกาศตัวเองจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกคือการก้าวเข้าสู่การแข่งขันในยุคของการเปลี่ยนแปลง แต่การที่จะประกาศได้
ว่าเป็นมหาวิทยาลัยโลกนั้นคุณภาพนั้นต้องเป็นตัวตั้งพละระดับที่สองการทะยานเข้าสู่ระดับโลก ทุกอย่างพร้อม จะ
ดำเนินการอย่างไร และระดับที่ 3 การเป็นมหาวิทยาลัยโลกที่สมบูรณ์ ซึ่งตรงนี้ธนาคารโลกได้เผยแพร่รายงานเรื่องนี้
ออกมาว่า การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกไม่ใช่จะสำเร็จด้วยการประกาศตัวของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
เท่านั้นแต่สถานภาพขั้นสูงของมหาวิทยาลัยจะเกิดขึ้นได้ ด้วยการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วโลกโดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานรับรองของนานาชาติตรงนี้ท่านอาจารย์ สรจักร จะบอกได้ว่าสิ่งที่ออกตัวตรงนี้วิ่งสู่อันดับแล้วไปสู่
ผลสำเร็จมันปลายนั้นเป็นอย่างไรผมกล่าวสั้นๆ ในตรงนี้ครับ

พิษณุโลกเร่งขับเคลื่อนงานอินโดไชน่าแฟร์ 2553

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานมหกรรม
สินค้า ศิลปะ วัฒนธรรม วิชาการ อาหารและการท่องเที่ยวแห่งสี่แยกอินโดจีน (INDOCHINA FAIR) 2553 เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการเตรียมการและงบประมาณการจัดงานที่หน่วยงานต่างๆ ได้ขอรับการสนับสนุนจากต้นสังกัดเพื่อใช้ในการ
จัดงานนี้ทั้งกิจกรรม(EVENT) ต่างๆเพื่อการก้าวสู่การจัดงานใหญ่อินโดไชน่าแฟร์ ในช่วงวันที่ 4-13 ธันวาคม 2553 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) การจัดงานจะมีการกรมหลักคือ วิชาการ อาหาร การค้า วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว ซึ่งการจัดงานจะมีการเชื่อมโยงทั้งในระดับกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม GMS เช่น กัมพูชา
พม่า ลาว เวียดนาม จีน และไทย ซึ่งในการจัดกิจกรรมก่อนก้าวเข้าสู่งานใหญ่ในปลายปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 มีการ
จัดเทศกาลโคมไฟหรือวงเวียนเซียว ที่จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2553 และในช่วงเดือน
มีนาคม จะมีการจัดเทศกาลภาพยนตร์อินโดจีน ริมฝั่งแม่น้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 19-
20 มีนาคม 2553 มีกิจกรรมฉายภาพยนตร์ของกลุ่มประเทศอินโดจีนและการประกวดภาพยนตร์สั้น การจัดนิทรรศการ
อาหารอินโดจีน และสถานที่ท่องเที่ยวในการถ่ายทำภาพยนตร์ และการจัดเสวนาของผู้กำกับภาพยนตร์ในการประชุมครั้งนี้
ที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ ได้เร่งรัดติดตามเพื่อความชัดเจนในเรื่องเม็ดเงินที่จะได้รับการจัดสรรทั้งเม็ดเงินเพื่อการ
จัดกิจกรรมหรือ EVENT และการจัดงานอินโดไชน่าแฟร์ เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกต่อไป โดย
งานที่จะต้องขับเคลื่อนได้ล่วงหน้าและดำเนินการทันทีคือการประชาสัมพันธ์การจัดงานที่จะต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ไม่ต้องรองงบประมาณ

ข้อมูลข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก